



Tàu về Quê Hương

HỒNG VÂN

Linh hoạt



Anh ơi Đò . Thành ở đây em sống không quen Đưa nhau lên
Em theo anh về cùng đi trên khắp Quê Hương Xem quê ta



tàu về Quê em thấy vui hơn Về đây mình cười nhau hơn, về đây mình
nắm mộng mơ trong nắng trong sương Về đây để thấy Quê Hương mình đang rộng



sống vui hơn, về đây mình có nhau hơn chẳng bao giờ buồn ! Không ai thương
lớn thênh thang dọc ngang một cõi mệnh mông cùng trên mọi làng. Thương cho con



mình bằng tim hai đứa đầu anh. Không ai cho bằng tình yêu em có cho
tàu cùng chung như kiếp sân ga ! Sinh ra trong đời làm thân đứa khách đi



anh . Về đây mình sống như tiên. Một con đường trắng trính nguyên một căn nhà
xa . Tàu đi tàu bỏ sân ga , tàu đi tàu vẫn đi xa , tàu đi tàu



bé xinh xinh một khu vườn tình. Em là dâu ngày cưới còn anh là
đền quê ta để ta về nhà. (HẾT)



chú rể mới em đi theo anh em đi theo anh em theo anh về. Em là



mây mướt hương còn anh là trăng là bướm Anh đi nơi đâu anh đi nơi đâu là em ở



đó. Nơi nào yên mình tới, và nơi nào thơ mộng nhất anh đưa em



đi, anh đưa em đi anh đưa em lại. Chim còn bay về núi thì ta tìm



nơi hạnh phúc, em đi theo anh, em theo anh về làm dâu nhà anh! Em theo anh...

Sheet Tàu về quê hương, file .PDF

"1. Anh ơi đô thành ở đây em sống không quen"

* Tuyên bố từ chối bản quyền

Sheet Tàu về quê hương của tác giả Hồng Vân đăng ở đây nhằm mục đích hỗ trợ tập đàn, tập hát giải trí và lưu trữ. Không được dùng sheet cho mục đích thương mại. Bản quyền thuộc về tác giả của bài hát, tác giả của bản phối hoặc tổ chức sở hữu bản quyền bài hát.

TruongCa.com không giữ bất kỳ bản quyền nào.

* Credit

- Tên sheet nhạc: Tàu về quê hương
- Tác giả: Hồng Vân
- Link lưu trữ Sheet: <https://truongca.com/nhac/5222-tau-ve-que-huong>

Scan mã QR code để tải về bản in chất lượng cao hoặc xem hợp âm và nghe hát mẫu.



Liên hệ & Khiếu nại: để lại lời nhắn tại Facebook chúng tôi
<https://www.facebook.com/messages/t/thuvienbannhac>

Xuất PDF và quản lý API bằng phần mềm của ivoicesoft.com